

Ngày 4-5/3/2013, Hội nghị lần thứ 2, BCH Hội Thạm viên Việt Nam khóa II được tổ chức tại Trụ sở Viện Quốc gia Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong BCH, đại biểu từ các Chi hội, Liên Chi hội thạm viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe: 1) Đ/c Chủ tịch Hội trình bày đề thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Hội TV; 2) Đoàn chuyên môn do Bà Phan Thị Kim Dung, GĐ. Thạm viên Quốc gia Việt Nam trình bày: tập trung áp dụng các chuẩn mực để cao (DDC toàn văn bản 22-23, Tập khóa với gần 30.000 đồng), phát triển mạnh mẽ đội ngũ có phân công và phối hợp giữa các thạm viên trong các hội thạm nhạm thạc hiệ n mậc tiêu hiệ n đặi, kinh tế và hiệ u quố, đặy mậnh việ c xây đặng TV Lai (từ TV truyệ n thậng phát triệ n thành TV Đặ n tặ, TV Sặ); 3) Bà Vũ Đặng Thúy Ngặ, Đặi diệ n Vậ Thạm viên góp ý cho Hội cậ n thạc hiệ n tặ t hậ n các quy đặ nh cậ a Bậ VHTTDL trong các sặ kiệ n HTQT và báo cáo hàng năm, trao đặi quan đặ m cậ a Vậ vậ việ c thành lập Chi hội và đặi tên tặ Liên hiệ p thành Liên chi hội là “nên” nhậ ng cậ n cân nhậ c kặ, đặ m bậ o tặnh “tặ nguyệ n” và “tặ đặ a phậ ng, không nhậ t thiệ t tặ c”...



Các đội bồi dưỡng nghiệp vụ trí tuệ và bồi dưỡng thông tin báo cáo; Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ: HTQT, duy trì hoạt động tin tức và thông tin; Đưa xuất Hội nên tham gia việc đánh giá công tác TV sau 15 năm thực hiện NQTW 5 khóa VIII (năm 1988) và công tác văn hóa – thông tin; Khuyến khích sự cống hiến thi đua và nâng cao chất lượng trong nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo các TV và việc thành lập các Chi hội, tổ chức thành lập Hội TV thành viên ở các tỉnh; Thông tin nhanh và mặt sự hoạt động của Chi hội chuyên ngành học tập nâng cao CT-HC QG HCM và học tập TV trong toàn quân năm 2012 và đề kiến 2013.

Năm 2012, BCH đã đạt được thành tích nổi trội trong lĩnh vực phát triển tổ chức Hội ở cơ sở; trong bối cảnh đang nâng cao khả năng lãnh đạo cho BCH và các cán bộ chủ chốt của Hội hiện nay và tương lai; Công tác HTQT và việc tham gia nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ TV. Các hoạt động của Hội bước đầu thực hiện tốt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn, và tạo nên những màu sắc hoạt động riêng, thi đua tốt và học tập.

Với tinh thần thực hiện tốt, chủ động, Hội nghị đã chỉ ra những ưu yếu kém còn tồn tại của công tác Hội. Những bất cập của hiện trạng đang tồn tại là công tác phát triển Hội, bao gồm việc tuyên truyền, vận động, tiếp hợp, thu hút hội viên; kiến toàn công tác tổ chức Hội ở cơ sở và sáng tạo nội dung, hình thức hoạt động mang tính chất của Hội xã hội – nghề nghiệp.



ĐẠI LÃNH ĐẠO BAN CHỈ ĐẠO HÀNH HỘI THỂ VIÊN KHÓA II ĐANG PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2



Tin và ảnh: Hoàng Vân